



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
(สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ผู้สมัครสอบที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อในประกาศนี้ โปรดส่งหลักฐานซึ่งได้แก่ ใบสมัคร เอกสารการชำระเงิน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ saraban@onlb.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๕๔๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๕๔๐๑ ภายในวันที่ ๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ หากตรวจสอบหลักฐานแล้วถูกต้องครบถ้วน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง เว็บไซต์ <https://onlb.thaijobjob.com/> หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัครสอบครั้งนี้ กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบภายหลังว่า เอกสารที่ผู้สมัครสอบนำมายื่นสมัครสอบไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบในครั้งนี้นี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

๑. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เข้ารับการประเมินในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ห้องสอบ The Deck ๑ ชั้น ๑
ทั้งนี้ ห้องสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบ
สัมภาษณ์ สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบ
ข้อเขียน)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) พร้อมวัน เวลา และสถานที่ในวันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ <https://onlb.thaijobjob.com/>

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้ผู้สมัคร
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายัดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ
อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๒. อุปกรณ์และเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าห้องสอบ (ผู้เข้าสอบต้องนำมาทุกคน)

๒.๑ ดินสอดำ 2B ขึ้นไป และยางลบดินสอดำ (ไม่อนุญาตให้นำกากบเหลาดินสอดำเข้า
ห้องสอบผู้เข้าสอบต้องเตรียมดินสอดำให้เพียงพอต่อการเข้าสอบข้อเขียน)

๒.๒ อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำปากกาถูกลิ้นสีน้ำเงินเข้ามาในห้องสอบได้ไม่เกินคนละ
๑ ด้าม เพื่อใช้ในการลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ และเขียนข้อมูลการสอบในกระดาษคำตอบ โดยเมื่อใช้เสร็จแล้ว
ให้นำปากกาวางไว้ที่พื้นโต๊ะที่นั่งสอบ (ไม่อนุญาตให้นำน้ำยาลบคำผิด หรือ เทปลบคำผิด เข้าห้องสอบ)

๒.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงอื่น ๆ ที่มีรูปถ่าย และเลข
ประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ซึ่งออกโดยส่วนราชการ และยังไม่หมดอายุ เนื่องจากกรรมการคุมสอบ
ต้องตรวจบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ก่อนอนุญาตให้ทำการสอบในทุกวิชา หากไม่มีบัตร
แสดงตนมายืนยันตัวตนของผู้เข้าสอบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจะพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มี
สิทธิเข้าสอบข้อเขียน ซึ่งผู้เข้าสอบไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

๒.๔ ผู้เข้าสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือ นามสกุล ให้เตรียมสำเนา
การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือ นามสกุล มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบ โดยสำเนาใน
กระดาษหน้าเดียว

๓. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๓.๑ ห้ามนำ เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)
วิทยุติดตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น รวมทั้งตำรา หนังสือ บันทึกรายชื่อ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋า
สะพาย เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

หากพบว่า...

หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทำการทุจริตและจะถูกยุติการสอบ โดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

ยกเว้น กุญแจรถ รีโมททรอยนต์ กระเป๋าสตางค์เงินใบเล็ก เครื่องประดับทุกชนิดหากนำเข้ามาในห้องสอบ ให้ใส่ถุงพลาสติกใสวางใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ ทั้งนี้ ในกรณีเกิดการเสียหายหรือสูญหาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

๓.๒ ผู้เข้าสอบควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลาเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

๓.๓ ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยจะเรียกผู้เข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าเวลา ๑๑.๐๐ น. ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ

๓.๔ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่ง และห้องสอบที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น

๓.๕ ต้องใช้กระดาษคำตอบที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจัดไว้ให้โดยเฉพาะ หากผู้ใดลงลายมือชื่อและคำตอบในกระดาษคำตอบที่ไม่ใช่ของตนเอง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

๓.๖ การระบายวงกลมในกระดาษคำตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้

ต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดำที่มีความเข้มดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า จะใช้ดินสอสีอื่นไม่ได้

ทั้งนี้ เครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้สอบระบายเท่านั้น หากขีดเขียนหรือระบายอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด หรือหากเกิดความผิดพลาดใด ๆ ในการระบายกระดาษคำตอบ อันเกิดจากการกระทำผิดใจของผู้สอบเอง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคำตอบของผู้นั้นที่ได้รับจากเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ

๓.๗ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ นำแบบทดสอบหรือนำกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริต และจะไม่ได้รับการตรวจคะแนน รวมทั้งอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๓.๘ ห้าม เปิดแบบทดสอบจนกว่าจะได้รับสัญญาณจากกรรมการคุมสอบ

๓.๙ ห้าม พูดคุยหรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมระหว่างทำแบบทดสอบ หากผู้เข้าสอบมีข้อสงสัยใด ๆ ก็ตาม ให้สอบถามกรรมการคุมสอบเท่านั้น

๓.๑๐ เมื่อหมดเวลาสอบกรรมการคุมสอบจะประกาศสิ้นสุดเวลาสอบ ผู้เข้าสอบต้องหยุดทำข้อสอบทันที และนั่งประจำที่จนกว่าจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้

๓.๑๑ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากห้องสอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้อื่นขณะทำข้อสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

๓.๑๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งระงับการให้คะแนนก็ได้

๓.๑๓ ผู้ใดไม่มาประเมินภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

เพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรมในการสอบข้อเขียน ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าห้องสอบและระเบียบการแต่งกายของผู้เข้าสอบทุกประการ และต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมจากประกาศรายละเอียดห้องสอบและระเบียบการเข้าสอบ โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ถือว่าผู้เข้าสอบข้อเขียนได้รับทราบข้อกำหนดต่าง ๆ ในการเข้าห้องสอบตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติแล้ว และยินยอมให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ตรวจสอบเป็นการเฉพาะบุคคลได้ หากมีข้อสงสัยที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการทุจริต โดยผู้เข้าสอบจะอ้างสิทธิ์ใด ๆ ได้แย้งมิได้ และกรรมการคุมสอบหรือผู้ประสานงานสอบ สามารถพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทันที

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติขอเตือนผู้เข้าสอบอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดี ทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าทำงานกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจะเลิกจ้างทันที

ทั้งนี้ หากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมีข้อสงสัยหรือมีเหตุการณ์อันเชื่อได้ว่ามีการทุจริตในการสอบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สามารถยกเลิกการสอบหรือดำเนินการได้ตามเห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางรวีวรรณ ภูริเดช)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ